

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. หมึกพิมพ์ (Toner) ยี่ห้อ HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color M๔๕๑nw สีดำ (CE๔๑๐A) จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิเจ ไอที จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. หมึกพิมพ์ (Toner) ยี่ห้อ HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color M๔๕๑nw สีน้ำเงิน (CE๔๑๑A) จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิเจ ไอที จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. หมึกพิมพ์ (Toner) ยี่ห้อ HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color M๔๕๑nw สีเหลือง (CE๔๑๒A) จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิเจ ไอที จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. หมึกพิมพ์ (Toner) ยี่ห้อ HP LaserJet Pro ๔๐๐ Color M๔๕๑nw สีแดง (CE๔๑๓A) จำนวน ๖ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิเจ ไอที จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๕๔๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตรียลดา ตรงคมาศ

(นางตรียลดา ตรงคมาศ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

สำเนาถูกต้อง

เฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ

(นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดย นางสาวเฉลิมรัตน์ อิ่มนุกุลกิจ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ